

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1525 /UBND-NC
V/v phòng ngừa tội phạm
và vi phạm pháp luật trong
quản lý, sử dụng vũ khí
quân dụng

Kiên Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Giám đốc các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Kiến nghị số 143/KN-VKS-P1 ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; theo nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, quân dụng trên địa bàn tỉnh tăng, tính chất phạm tội phức tạp.

Mặc dù trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt đối tượng. Đánh giá tội phạm sử dụng trái phép vũ khí nguy hiểm có xu hướng tăng, nguy cơ xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, gây lo lắng, bức xúc cho người dân; lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm trấn áp, ngăn ngừa tội phạm, thực hiện kế hoạch mở đợt tổng kiểm tra, đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo thống kê từ đầu năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đã thu giữ 27 khẩu súng quân dụng, 03 khẩu súng hơi, 21 súng tự chế, 79 công cụ hỗ trợ, 838 vũ khí thô sơ (như dao kiếm, dao lê...), 1496 viên đạn các loại, 03 đầu đạn pháo 105 ly, 01 quả lựu đạn được người dân giao nộp cho lực lượng Công an.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ 01 đối tượng, có hành vi đưa vũ khí quân dụng vào khu vực hạn chế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trái quy định. Ngoài ra, trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong 02 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Cửa Dương, xã Dương Tô thì đều có dấu hiệu của hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là súng ngắn để gây thương tích.



Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Phú Quốc nói riêng diễn biến phức tạp, số vụ việc xảy ra gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến tội phạm trên xuất phát từ các băng nhóm tội phạm, nhất là nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp, công ty bảo vệ để bảo kê, bao chiếm đất, tranh chấp, tranh giành đất thuê, đòi nợ thuê... dự báo thời gian tới có thể diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa được duy trì thường xuyên, nên hiệu quả thu hồi chưa cao.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh; yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... để cán bộ và Nhân dân biết, tự giác chấp hành.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái với quy định; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang quản lý cho cơ quan chức năng.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai đợt cao điểm về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú ý phát hiện các phương thức, thủ đoạn mua bán qua các mạng xã hội, lợi dụng dịch vụ bưu chính... Tổ chức kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được trang bị.

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các Đồn Biên phòng, lực lượng Hải quan tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cảng hàng không, bến cảng, bến tàu đi và đến các địa bàn thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, các huyện Phú Quốc, Kiên Hải để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp kịp thời điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tìm kiếm, sử dụng các loại thuốc nổ, vũ khí trong thời kỳ chiến tranh còn rơi vãi. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhất là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở khu vực ven biển, biên giới biển và biên giới bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động internet; rà soát, gỡ bỏ các trang website có đăng tải nội dung giới thiệu, mua bán và hướng dẫn phương pháp chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo sáng, đồ chơi nguy hiểm... Đề nghị các nhà cung cấp mạng viễn thông di động rà soát, cắt liên lạc các đầu số sim điện thoại khuyến mãi không đăng ký dùng làm phương tiện rao bán các loại vũ khí, vật liệu cấm trên.

6. Vận động các Công ty, doanh nghiệp mua sắm máy soi, đặt tại bến cảng, bến tàu để kiểm soát chặt chẽ và phát hiện hành vi vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có giải pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị, phối hợp với đoàn thể trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí đang tàng trữ, cất giữ.

8. Đề nghị các Doanh nghiệp có sử dụng lực lượng bảo vệ, vệ sỹ quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ phải thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có biện pháp triển khai các nội dung trên đến từng công chức, viên chức, người lao động và hội viên trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh trong quý IV năm 2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để kịp thời xem xét, giải quyết. /...tr

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vtttrinh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Bình